

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015

Căn cứ kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận 8 năm 2014;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8 xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 của đơn vị với những nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Công tác cải cách hành chính:

Tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch cải cách hành chính của Ban chỉ đạo quận 8; cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8 tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm mục đích phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh,...

Ban Thường trực tiếp tục thực hiện việc tinh giảm các cuộc họp không cần thiết, tăng cường công tác đi cơ sở để nắm tình hình nhất là địa bàn khu phố, tổ dân phố. Giáo dục cán bộ đảng viên trong đơn vị tận tâm hướng dẫn cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ, chống tư tưởng quan liêu, mệnh lệnh gây khó khăn cho cơ sở.

Thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, thực hiện tốt chế độ công khai dân chủ, đoàn kết thống nhất chương trình hành động trong đơn vị, mỗi CBCC thực hiện bản mô tả công việc và thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục triển khai và hướng dẫn cho Ủy ban MTTQ 16 phường thực hiện tốt công tác vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong xây dựng chính quyền, tích cực tham gia giám sát và góp ý cho công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng.

Tập trung tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng 16 phường, tạo điều kiện cho việc thực hiện công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn phường.

Tiếp tục triển khai và hướng dẫn cho 16 phường thực hiện tốt công tác vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong xây dựng chính quyền, tích cực

tham gia giám sát và góp ý cho công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương.

2. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:

Tiếp tục thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo; duy trì công tác tiếp dân để hướng dẫn, giải thích theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; tích cực phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết những kiến nghị của cử tri, không để xảy ra các điểm nóng ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, CBCC luôn lắng nghe những ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân, thể hiện thái độ hòa nhã, hướng dẫn giải thích rõ ràng, mạch lạc về các quy định liên quan đến luật khiếu nại, luật tố cáo. Đồng thời CBCC không có thái độ hách dịch, những nhiều, gây khó khăn phiền hà đến quần chúng nhân dân khi tiếp xúc.

3. Công tác chống tham nhũng, quan liêu và thực hành tiết kiệm:

Đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung của qui chế dân chủ theo pháp lệnh 34/NĐ-CP, thực hiện tốt các chế độ công khai tài chính của đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra tài chính cơ quan không để xảy ra các tình trạng vi phạm pháp luật. Giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.... kịp thời phát hiện, đề xuất ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thất thoát, vi phạm pháp luật của tập thể và cá nhân cán bộ, công chức.

Tiếp tục triển khai và thực hiện chủ trương tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các khoản chi phí khác. Quán triệt cho cán bộ nhân viên trong cơ quan đảm bảo tốt ngày giờ công, hội họp đúng giờ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc được thủ trưởng đơn vị phân công. Gắn nội dung của công tác cải cách hành chính, chống quan liêu tham nhũng với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh đã được các cán bộ Đảng viên đăng ký thực hiện.

4. Công tác kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8 tiến hành sắp xếp bố trí nhân sự, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ công chức phụ trách từng lĩnh vực cụ thể, nhằm nâng cao trách nhiệm và tính chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình; Đồng thời, tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân viên nâng cao tinh thần học tập văn hóa, trình độ nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng với yêu cầu công tác. Phấn đấu mỗi cán bộ, nhân viên giỏi một việc, biết nhiều việc và xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, báo cáo, lưu trữ, thống kê,... rút ngắn thời gian và quy trình trong quá trình hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCC, đặc biệt là công tác cải cách hành chính; chống quan liêu; phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Tiếp tục xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của CBCC trong cơ quan và Thường trực Ủy ban MTTQ 16 phường về thái độ tôn trọng, niềm nở trong giao tiếp. Kiên quyết xử lý những CBCC không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, có hành vi tiêu cực, những nhiều, gây phiền hà cho nhân dân và các tổ chức, cá nhân.

5. Công tác cải cách tài chính công:

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước. Thực hiện chế độ chi trả lương cho CBCC bằng thẻ ATM, chế độ khoán biên chế từ ngân sách nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra tài chính cơ quan theo định kỳ hàng quý và đột xuất.

- Công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản (công khai biểu mẫu lập dự toán, số lượng, chủng loại, kế hoạch, hình thức mua sắm tài sản nhà nước và kết quả thực hiện).

- Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách Nhà nước (Lập dự toán và quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước),

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trên cơ sở chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8 sẽ cụ thể hóa kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trong từng thời điểm để triển khai thực hiện. Hàng tháng, quý trong sinh hoạt đều có sơ kết, đánh giá nhận xét, rút kinh nghiệm. Ban Thường trực và Thủ trưởng đơn vị tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện và ngăn chặn, phòng ngừa các biểu hiện vi phạm đối cán bộ, công chức, Đảng viên trong cơ quan cũng như Ban thường trực Ủy ban MTTQ 16 phường trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong cơ quan đơn vị.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo kịp thời hàng quý, 6 tháng, năm về Ban chỉ đạo cải cách hành chính quận đúng thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8.

Nơi nhận:

- BCĐ.CCHC Quận 8;
- Phòng Nội Vụ Quận 8;
- Ban Dân vận Quận ủy Quận 8;
- Văn phòng Quận ủy Quận 8;
- Thủ trưởng đơn vị;
- Lưu: VT.



Huỳnh Kim Chi

